

แผนปฏิบัติการฯ ทร. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
สน.โคกคราม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และแหล่งที่มาของงบประมาณ (ถ้า มี)	หน่วยรับผิดชอบ	
			หลัก/ร่วม	ปฏิบัติ
<p>๑.ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๑.๑ ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ ให้ บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๑.๒ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบการ กระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน</p> <p>๑.๓ ปราบปรามการกระทำผิดที่ เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน</p>	<p>- ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสม พระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>-จำนวนของการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา เข้าข่ายความผิดต่อสถาบันฯ เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา</p>	งบของหน่วยปกติ	ธุรการ	ทุกฝ่าย

<p>๒.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p> <p>๒.๑ ปราบปรามการค้ายาเสพติด</p> <p>๒.๒ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด</p> <p>๒.๓ แก้ไขปรับปรุงด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยข้าราชการตำรวจ</p>	<p>- จับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด รายสำคัญ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คดี</p> <p>- การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย</p>	<p>งบของหน่วยปกติ</p>	<p>สืบสวน</p>	<p>ทุกฝ่าย</p>
<p>๓. รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p>๓.๑ พัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว</p>	<p>- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน ๑๐ คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน</p>	<p>งบของหน่วยปกติ</p>	<p>ป้องกันปราบปราม</p>	<p>ทุกฝ่าย</p>

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และแหล่งที่มาของงบประมาณ (ถ้า มี)	หน่วยรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	
			หลัก/ร่วม	ปฏิบัติ
<p>๔. ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ทาง</p> <p>๔.๑ ปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์</p> <p>๔.๒ ปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>-การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีที่ เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒๐ คดี</p> <p>-ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	งบของหน่วยปกติ	สืบสวน	- สืบสวน - ป้องกัน ปราบปราม
<p>๕. ด้านการแก้ไขปัญหาคา มฉ้อ</p> <p>๕.๑ บริหารจัดการการชุมนุม สาธารณะอย่างเป็นระบบ</p>	<p>กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน ๑๗.๒๔ คดี ต่อประชากรหนึ่งแสนคน</p>	งบของหน่วยปกติ	ป้องกัน ปราบปราม	ป้องกัน ปราบปราม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และแหล่งที่มาของงบประมาณ (ถ้ามี)	หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	
			หลัก/ร่วม	ปฏิบัติ
๖. รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๖.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	-จับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๒.๘๕ ของคดีที่รับแจ้ง -จับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๒.๖๔ ของคดีที่รับแจ้ง	งบของหน่วยปกติ	ป้องกัน ปราบปราม	- ป้องกัน - ปราบปราม - สืบสวน - สอบสวน
๗.การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ๗.๑ บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนและให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย ๗.๒ อำนวยความสะดวกจราจร	- ร้อยละของจำนวนคดีรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อจำนวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๖.๒๓ -จำนวนครั้งของการกำหนดมาตรการแนวทางและการกำชับการปฏิบัติเข้าช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จตามมาตรฐานขั้นตอนการช่วยเหลือ -ข้าราชการตำรวจในสังกัดผ่านการอบรมทุกนาย -จำนวนสถานศึกษาที่เข้าให้ความรู้ ๑๐ โรงเรียน/ปี	งบของหน่วยปกติ	จราจร	จราจร